

งานฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ณ กรุงปักกิ่ง



นางเหียน จุ้นฉี รองประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน พบปะกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 中国全国人大常委会副委员长严隽琪会见泰国外交部长敦·帕马威奈

北京庆祝中泰建交 40 周年

2015 年 10 月 9 日，中国人民对外友好协会与泰国王国驻华大使馆在北京共同举办庆祝中泰建交 40 周年招待会。泰国王国驻昆明总领事素查·亮桑彤前往参加，他表示，中泰建交 40 年以来，两国相互合作共同发展，如同手足般联系在一起；目前，中泰两国都在经济上取得一定的进步，同时还致力于“一带一路”的发展，这是值得鼓励的，希望今后中泰能有更大地发展。

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ผมได้เข้าร่วมงานฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งงานฉลองในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมระดับประเทศไทยและจีน โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในงาน และนางเหียน จุ้นฉี รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน เป็นแขกเกียรติยศฝ่ายจีน

สถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ ใช้โรงแรม China World

Summit Wing กรุงปักกิ่ง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-จีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย และรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน ได้ร่วมกันลงนามบนซองไปรษณียากร ฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน เพื่อเป็นที่ระลึกด้วยภายในงานประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทย-จีน ดังนี้

- การแสดงระบำไทย-จีนสัมพันธ์ โดย นักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จากประเทศไทย

- การแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากากโดย Beijing Hebeibangzi Local Opera Troupe

- การขับร้องเพลงโดยนางสาววันัญญา วิเศษกุล หรือน้องอึ้งค์ The voice of China ขับร้องเพลงจีน 2 เพลง

- การแสดงรับขวัญข้าว โดยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จากประเทศไทย

- การแสดงลีลาหมากเก็บ โดยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จากประเทศไทย

งานฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญ โดย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวสุนทรพจน์ ในงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน โดยมีใจความดังนี้

“นางเหียน จุ้นฉี รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน

นายกสมาคมมิตรภาพจีน-ไทย

รองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมจีน

ไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยปัจจุบันมีนักศึกษาไทยในจีนประมาณ 18,000 คน ในขณะที่มีชาวจีนศึกษาในไทยประมาณ 40,000 คน ทั้งนี้ สำหรับอนาคตไทยเห็นว่าความร่วมมือของไทยกับจีนสามารถขยายไปสู่ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาและความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาคอื่น เพื่อเพิ่มพูนโอกาสร่วมกันด้วยรวมทั้งในแอฟริกา

ในกรอบอาเซียน ไทยกับจีนมีความร่วมมือที่ดีมาโดยตลอด และไทยยินดีจะมีความร่วมมือที่ดีเช่นนี้ต่อไปแม้ไทยจะพ้นจากหน้าที่ของประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีนแล้ว และหวังจะเห็นความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองประเทศในเวทีพหุภาคีอื่นด้วย อาทิ การประชุมสหประชาชาติ ดังเช่นที่ท่านประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมานี้

สุดท้ายนี้ ผมขอใช้โอกาสพิเศษของปีนี้ซึ่งเป็นปีครบรอบ 40 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ในการแสดงความยินดีกับความสำเร็จของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา

มา และขอตั้งความมุ่งหวังร่วมกับเพื่อนมิตรชาวจีนรวมทั้งท่านผู้ที่มีเกียรติทั้งหลาย ณ ที่นี้ในการที่จะร่วมกันส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนให้ยิ่งพัฒนาสถาพรยั่งยืนยาวนานสืบไป เพื่อความสุขความเจริญของประชาชนของประเทศเราทั้งสองตลอดจนทั้งภูมิภาคนี้ ขอขอบคุณครับ”

ข้อความข้างต้น คือสุนทรพจน์ของนาย ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย และจากเหตุการณ์สำคัญ ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็น 40 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ผมจึงใช้โอกาสนี้บอกเล่าเรื่องราว กิจกรรม และสุนทรพจน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย เพื่อให้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อสามารถใช้อ้างอิงในอนาคตได้ว่าความสัมพันธ์ไทย-จีนมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษอย่างไร และตลอด 40 ปี ความสัมพันธ์เปรียบประดุจพี่น้อง ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือและกิจกรรมระหว่างกันอย่างไรบ้าง

เขียนโดย นายสุชาติ เสียงแสงทอง กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

